



คำสั่งมหาวิทยาลัยธรรมศาสตร์  
ที่ ๗/๒๕ /๒๕๖๗  
เรื่อง แต่งตั้งคณะกรรมการจริยธรรมการวิจัยในคน  
มหาวิทยาลัยธรรมศาสตร์ สาขาแพทยศาสตร์

อนุสนธิ คำสั่งมหาวิทยาลัยธรรมศาสตร์ ที่ ๑๘๐๐/๒๕๖๗ เรื่อง แต่งตั้งคณะกรรมการจริยธรรมการวิจัยในคน มหาวิทยาลัยธรรมศาสตร์ สาขาแพทยศาสตร์ ลงวันที่ ๒๐ ธันวาคม ๒๕๖๖ เพื่อปฏิบัติหน้าที่คณะกรรมการจริยธรรมการวิจัยในคน มหาวิทยาลัยธรรมศาสตร์ สาขาแพทยศาสตร์ นั้น

เพื่อให้การดำเนินงานด้านจริยธรรมการวิจัยในคน มหาวิทยาลัยธรรมศาสตร์ สาขาแพทยศาสตร์ เป็นไปด้วยความเรียบร้อยและมีประสิทธิภาพ จึงขอยกเลิกคำสั่งมหาวิทยาลัยธรรมศาสตร์ ที่ ๑๘๐๐/๒๕๖๖ ลงวันที่ ๒๐ ธันวาคม ๒๕๖๖ เนื่องจากกรรมการในคณะกรรมการจริยธรรมการวิจัยในคน มหาวิทยาลัยธรรมศาสตร์ สาขาแพทยศาสตร์ ได้รับการแต่งตั้งให้ดำรงตำแหน่งด้านบริหารของคณะแพทยศาสตร์ และแต่งตั้งคณะกรรมการชุดใหม่ ดังรายนามต่อไปนี้

๑	คณบดีคณะแพทยศาสตร์	ที่ปรึกษา
๒	รองคณบดีฝ่ายวิจัยและนวัตกรรม คณะแพทยศาสตร์	ที่ปรึกษา
๓	รองศาสตราจารย์ นายแพทย์ไวยพจน์ จันทร์วิเมลิ้ง	ประธานกรรมการ
๔	ศาสตราจารย์ นายแพทย์ธนา ขอเจริญพร	รองประธานกรรมการ
๕	ศาสตราจารย์ นายแพทย์ภาสกร ศรีทิพย์สุโข	กรรมการ
๖	รองศาสตราจารย์ นายแพทย์จักรชัย จิ่งธีรพานิช	กรรมการ
๗	รองศาสตราจารย์ ดร. เกสัชกรหญิงจินดา หวังบุญสกุล	กรรมการ
๘	รองศาสตราจารย์ ดร.กัณฑ์วีร์ วิวัฒน์พาณิชย์	กรรมการ
๙	รองศาสตราจารย์ แพทย์หญิงวรีพร ดิสภานุรัตน์	กรรมการ
๑๐	ผู้ช่วยศาสตราจารย์ นายแพทย์สกล มนุสุข	กรรมการ
๑๑	ผู้ช่วยศาสตราจารย์ ดร. แพทย์หญิงมุกิตา พนาสถิตย์	กรรมการ
๑๒	นางสาวจามจรี สิทธิวรรณรักษ์	กรรมการ
๑๓	ดร.จินตมัย สุวรรณประทีป	กรรมการ
๑๔	นางสาวรุ้งทิพย์ ท่อวโนทยาน	กรรมการ
๑๕	นายวิชา ณ นคร	กรรมการ
๑๖	นางสรชา พุ่มสัมฤทธิ์	กรรมการ
๑๗	รองศาสตราจารย์ แพทย์หญิงเพชรพรรณณ สุรพลชัย	กรรมการและเลขานุการ

๑๘ ศาสตราจารย์ ดร.ศิริกุล มะโนจันทร์	กรรมการและผู้ช่วยเลขานุการ
๑๙ รองศาสตราจารย์ ดร.สุมาลี คอนโด	กรรมการและผู้ช่วยเลขานุการ
๒๐ ผู้ช่วยศาสตราจารย์ แพทย์หญิงศิริภัทร เกียรติพันธุ์สดี	กรรมการและผู้ช่วยเลขานุการ
๒๑ ผู้ช่วยศาสตราจารย์ ดร.กัลยา อารีย์	กรรมการและผู้ช่วยเลขานุการ
๒๒ นางวิไลวรรณ ฉิมคง	ผู้ช่วยเลขานุการ
๒๓ นางสาววิมลญา เลิศปรีชา	ผู้ช่วยเลขานุการ
๒๔ นางสาวณัฐริษา ชะนะนิต	ผู้ช่วยเลขานุการ
๒๕ นายประวิทย์ แป้นจันทร์	ผู้ช่วยเลขานุการ

ให้คณะกรรมการฯ มีวาระการทำงาน ๓ ปี โดยมีหน้าที่ ดังนี้

๑. พิจารณาโครงการวิจัยใด ๆ ที่เกี่ยวข้องกับการมีมนุษย์เป็นตัวอย่างทางวิทยาศาสตร์ทางการแพทย์หรือการทดสอบทางจิตวิทยา ที่ดำเนินการในมหาวิทยาลัยธรรมศาสตร์ หรือโครงการวิจัยอื่นใดที่คณะกรรมการเกี่ยวข้องกับการวิจัยเห็นสมควร ทั้งนี้ เฉพาะโครงการวิจัยที่เกี่ยวข้องกับคณะแพทยศาสตร์
๒. ให้คำแนะนำเกี่ยวกับความรู้ด้านจริยธรรมการวิจัยแก่หน่วยงาน คณะกรรมการจริยธรรมระดับคณะและบุคลากรด้านการวิจัยของมหาวิทยาลัยธรรมศาสตร์ และมีหน้าที่หลักในการให้ความเห็นชอบเชิงจริยธรรมการวิจัยให้อยู่ในขอบเขตความรับผิดชอบ และมีประสิทธิภาพ โปร่งใส พิทักษ์สิทธิ ปลอดภัย ความเป็นอยู่ที่ดีของผู้เข้าร่วมการวิจัย
๓. มีอำนาจหน้าที่ในการระงับโครงการวิจัยชั่วคราว (Suspension) หรือการยุติโครงการวิจัยก่อนกำหนด (Termination) การจำกัดหรือระงับการดำเนินการวิจัยบางส่วน (Restriction) ในกรณีที่ผู้วิจัยไม่ปฏิบัติตามหลักการจริยธรรม
๔. หน้าที่อื่นที่เกี่ยวข้องตามที่อธิการบดีมอบหมาย

ทั้งนี้ ตั้งแต่วันที่ ๑๒ มีนาคม พ.ศ. ๒๕๖๗ เป็นต้นไป

สั่ง ณ วันที่ ๒๐ พฤษภาคม พ.ศ. ๒๕๖๗

*รศ. เกศินี วิฑูรชาติ*

(รองศาสตราจารย์ เกศินี วิฑูรชาติ)

อธิการบดี